



686องค์กรจ่อฟ้องสุริยะ ยื่นศาลปกครองเอาผิด ปมพลิกมติแบน3สาร

“มัญญา”แจงที่ประชุมสว.ยันทำตามนโยบายรัฐบาล แต่ข้อโจมตีคณะกรรมการวัดอุ้นตราย เดือนแบน 2 สาร “พาราควอต - คลอร์ไพริฟอส” จำกัดใช้ไกลโฟเซต รวม.อุตฯยังไม่เซ็น

▶▶▶ ต่อ : แบน3สาร -หน้า 2

แบน3สาร

ประกาศเป็นทางการ ไม่มีผลทางกฎหมาย โยนถามสุริยะในฐานะประธานฯ ด้านเครือข่ายหนุนแบน 3 สารพิษ 686 องค์กร ประกาศฟ้อง “สุริยะ” ต่อศาลปกครอง อัดกระบวนการลงมติ 27 พ.ย. 2562 มีชอบ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา โดย พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณากระทู้ถามของนพ.อำพล จินดาวัฒนะ และนายสมชาย ชาญณรงค์กุล สว. เรื่อง การยกเลิกการใช้การวัดอุ้นตราย 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต

โดย น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์รมช.เกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการยกเลิกใช้ 3 สารเคมีดังกล่าวว่า ตนมีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับการดำเนินการเฉพาะสารเคมีทางการเกษตร ซึ่งอยู่ในพ.ร.บ.วัดอุ้นตรายนั้น ขณะนี้ยังไม่ประกาศลงนามโดย รวม.อุตสาหกรรม ตนจึงไม่อาจคาดการณ์และนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติได้ ซึ่ง

รวม.เกษตรฯตั้งคณะทำงานโดยมีปลัดกระทรวงเกษตรฯเป็นประธานเพื่อรองรับการดำเนินการไว้แล้วซึ่งการจำกัดการใช้จะเข้าไปดูแลเป็นพิเศษ ถ้าตัวเองยังได้รับมือหมายให้กำกับดูแลกรมวิชาการเกษตรอยู่

ทั้งนี้คณะกรรมการวัดอุ้นตรายประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน รายละเอียดเป็นไปตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าวและยังไม่มีผลทางกฎหมายแต่อย่างใด จึงยังไม่อาจชี้แจงยืนยันมติดังกล่าวได้ สำหรับกระทรวงเกษตรฯเสนอห้ามใช้วัดอุ้นตรายไปแล้ว 89 ชนิด แต่การประกาศยกเลิกการใช้สารเคมีดังกล่าวต้องอาศัยอำนาจตามมาตรา 18 ของพ.ร.บ.วัดอุ้นตราย พ.ศ.2535 ที่มีรว.อุตสาหกรรม เป็นประธาน

“ขอบคุณ สว. ที่มีความห่วงใยสุขภาพของประชาชน เนื่องจากสารเคมี 3 ชนิดนี้หลายประเทศเลิกการใช้แล้ว เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกษตรกรมีสิทธิได้รับสิทธิต่างๆ ที่กระทรวงเสนอให้ ดังนั้น จะดำเนินการเร่งรัดเรื่องนี้” น.ส.มัญญา กล่าว

วันเดียวกัน นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) กล่าวว่า ตามที่นายสุริยะ จีรุงเรืองกิจ ในฐานะประธานคณะกรรมการวัดอุ้นตราย แถลงผลประชุมฯวันที่ 27 พฤศจิกายน ระบุที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้เลื่อนการยกเลิกใช้พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ออกไปเป็นวันที่ 1 มิถุนายน และยกเลิกแบนไกลโฟเซตเป็น

จำกัดการใช้แทน เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการล้มมติเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2562 ซึ่งมาจากข้ออ้างว่า ไกลโฟเซตไม่เป็นอันตราย เพราะยังใช้อยู่ในหลายประเทศ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา จากการรับฟังความคิดเห็นมีผู้คัดค้านจำนวนมาก ยังไม่สามารถหาวิธีทดแทนได้ ต่างประเทศคัดค้านส่งผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจ และขัดต่อความตกลงใน องค์การการค้าโลก (WTO) เป็นต้น

นายวิฑูรย์กล่าวต่อว่า เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษอันตรายร้ายแรง 686 องค์กร เห็นว่ามติที่ยกเลิกการแบนไกลโฟเซต เป็นมติที่ไม่ชอบด้วย เพราะข้ออ้างการทบทวนมติวันที่ 22 ต.ค. 2562 ไม่มีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ ส่วนกระบวนการลงมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน อ้างว่ามีความเห็นเป็นเอกฉันท์ เป็นกระบวนการที่มีชอบ เพราะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข แถลงยืนยันมติเดิมให้แบน 3 สาร ซึ่งตามมาตรา 12 ของพ.ร.บ.วัดอุ้นตราย พ.ศ.2522 แก้ไข 2562 กำหนดไว้ว่า การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ซึ่งที่ผ่านมา การวินิจฉัยในกรณี 3 สารที่เห็นแตกต่างกันของคณะกรรมการใช้วิธีการลงคะแนนตลอด 3 ครั้งที่ผ่านมา ดังนั้น เครือข่ายฯมีข้อเสนอโดยยืนยันให้ทุกฝ่ายเคารพมติของคณะกรรมการวัดอุ้นตรายเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2562 กระทรวงอุตสาหกรรมต้องดำเนินการตามขั้นตอนออกประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้การแบนพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายโดยเร็ว เครือข่ายฯขอประกาศจะดำเนินการฟ้องศาลปกครอง และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบต่อนายสุริยะ จีรุงเรืองกิจ



แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 3 ธันวาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14099

หน้า: 1(ซ้าย), 2

Col.Inch: 54.86 Ad Value: 68,575

PRValue (x3): 205,725

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 686องค์กรจ่อฟ้องสุริยะ ยื่นศาลปกครองเอาผิดปมพลิกมติแบน3สาร



สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ

รมว.อุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย ประธานการประชุมวันที่ 27 พฤศจิกายน โดยมีขอบซึ่งจะดำเนินการทันทีหากไม่มีหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการวัตถุอันตรายยื่นตีความว่ามติดังกล่าวมีผลหรือไม่

รหัสข่าว: C-191203005048



สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
National Health Commission Office (NHCO)

ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนวิภาวดีรังสิต 4
ต.จตุรพักตรพิมาน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001

หน้า: 2/2

สานพลัง สร้างสุขภาวะ
www.nationalhealth.or.th

